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ของวันที่ ๗ มิถุนายน ทางวง LSO ได้เปิดโอกาส
ให้นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ของวิทยาลัย 
ได้เข้าชมการซ้อมเตรยีมการแสดง และเปิดโอกาส
ให้ซักถามพูดคุยกับนักดนตรีในวงด้วย ซึ่งถือเป็น
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รวมถึงเทคนิคในการอ�านวยเพลงและการตีความ
บทเพลง ส�าหรบัท่านใดทีพ่ลาดการแสดงของ LSO 
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กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส�าหรับข้อเขียนท่ีได้รับการพิจารณา กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่ 
จะปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม โดยรักษาหลักการและแนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไว้ ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ ถือเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการ
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบบทความนั้น

ผ่านบทความ ยล ยนิ วง LSO โชว์ฝีมือระดับโลก 
บนเวที “มหิดลสิทธาคาร”

คอลมัน์ Dean’s Vision ฉบับเดอืนนี ้ตดิตาม
บทความจากอาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจรญิ ซึง่
เขียนเล่าถึงมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร
วทิยาลยัต่อจากรองศาสตราจารย์ ดร.สกุร ีเจรญิสขุ 

ส�าหรับผู้ที่มีความตื่นเต้นกังวลเวลาที่ต้อง
ออกไปแสดงดนตร ีจะมวีธิรีบัมอืกบัอาการตืน่เต้น
อย่างไร ติดตามได้จากบทความด้านดนตรีบ�าบัด 
เรื่อง การบ�าบัดความคิดและพฤติกรรม เพื่อลด
ความวิตกกังวลในการแสดงดนตรี 

ในคอลัมน์ Alumni News and Notes จะ
พาผูอ่้านมารูจ้กักบัศษิย์เก่าของวทิยาลยัจากสาขา
วิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก ด้านการร้องเพลง ซึ่ง
รับบทแม่พลอย จากละครเวทีสี่แผ่นดิน เวอร์ชั่น
ล่าสุด (๒๕๖๐)

พลาดไม่ได้กับบทความสาระความรู้ด้าน
ดนตรทีีห่ลากหลาย จากนกัเขยีนประจ�าในเล่มค่ะ

ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ
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เรื่อง:
ณรงค์ ปรางค์เจริญ (Narong Prangcharoen)
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

แรงบันดาลใจ
กับการก้าวเดิน

ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผมได้รับต�าแหน่งคณบดีวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
คณบดคีนทีส่อง ต่อจาก รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุกรี เจริญสุข เป็นการรับต�าแหน่งที่
ยากล�าบากและหนักใจเป็นอย่างยิง่ เพราะ
การรบัต�าแหน่งในสถาบนัทีม่คีวามพร้อม
ในระดบัสงู ท�าให้มคีวามคาดหวงัท่ีสงูตาม
ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการและ
การบริหารงานของวิทยาลัย การกลับมา
ประเทศไทยหลังจากใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกามาเป็นเวลา ๑๗ ปี เป็น
อีกเรื่องท่ียากล�าบากในช่วงแรกของการ

Dean’s Vision

ท�างาน เพราะเป็นการปรบัตวัเข้ากบัสงัคม
ท่ีเต็มไปด้วยความแตกต่าง ทั้งในแง่วิถี
ชวีติ ทศันคติ มมุมอง และการท�างาน แต่
อย่างไรก็ตาม การยอมรับความแตกต่าง
เป็นเรือ่งท่ีต้องยดึถอืปฏบิตัใินสงัคมยคุใหม่ 
การยอมรบัในความคดิเห็นทีแ่ตกต่างของ
ผูอ้ืน่จะเกดิขึน้ได้อย่างแท้จรงิกต่็อเมือ่เรา
เข้าใจคณุค่าของความคดิของผูอ้ืน่อย่างถกู
ต้อง ถ้าหากเรายึดตดิยึดม่ันมากจนเกินไป 
โดยไม่ได้ท�าความเข้าใจและเห็นคณุค่าของ
ความคดิผูอ้ืน่ กย่็อมอดไม่ได้ทีจ่ะดถูกูผู้อืน่
ท่ีไม่ได้คดิเหมอืนเรา ซ่ึงจะน�าพาไปสูค่วาม
ไม่เข้าใจและขุ่นเคืองใจในที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกร ีเจรญิสขุ 
ได้สร้างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ให้เป็น
วทิยาลยัทีส่มบรูณ์แบบ ไม่ว่าในด้านการ
ศึกษาหรือด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ี
เป็นทรัพยากรทางกายภาพ ผมสามารถ
พูดได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยเป็น
ปรากฏการณ์ทีไ่ม่สามารถเกดิขึน้ได้บ่อยๆ 
ในสงัคมไทย เพราะการทุ่มเทชวิีตในการ
ท�างานเป็นเวลาหลายสิบปี จนสร้างสิ่ง
ที่เป็นมาตรฐานใหม่ในการศึกษาดนตรี 
ไม่เฉพาะที่ประเทศไทย แต่ยังรวมไปถึง
ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีน่าท่ึง
อย่างมาก
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ในช่วงทีผ่มเข้ามารบัต�าแหน่ง ผมได้
พูดกบักรรมการทกุๆ ท่าน และคณาจารย์
ของวทิยาลยัว่า ในความคดิของผม ไม่มี
ใครสามารถมาแทนรองศาสตราจารย์ 
ดร.สกุรี เจรญิสขุ ได้ และผมกไ็ม่สามารถ
ท�าในสิง่ทีท่่านท�าไว้ในอดตีได้ แต่ถ้าทกุคน
ช่วยกัน เราจะสามารถผลักดันวิทยาลัย
ไปสู่อนาคตด้วยกันได้ เพราะในโลกยุค
ปัจจุบันเป็นโลกแห่งความร่วมมือ ไม่มี
ธรุกจิไหนสามารถประกอบกจิการได้เป็น
อย่างดด้ีวยการท�าเพยีงล�าพงัอกีต่อไป ใน
โลกยุคโลกาภวิตัน์ (Globalization) การ
ท�างานโดยอาศัยความร่วมมือและความ
สามัคคีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
ถ้าเราอยูเ่พยีงล�าพงั จะท�าให้เราโดดเดีย่ว
และไม่สามารถขยายขอบเขตการท�างาน
ไปได้ทั่วถึง ในยุคนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป
อย่างรวดเรว็ การจะก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ยัง่ยนืต้องอาศยัการท�างานทีเ่ป็นหมู่คณะ 
ผมบอกกบัทกุๆ ท่านว่า ในโลกนีไ้ม่มใีคร
สามารถแทนใครได้ แต่ถ้าพวกเราช่วยกนั 
เราจะพาวิทยาลัยไปในระดับนานาชาติ
อย่างยั่งยืนด้วยกันแน่นอน

วทิยาลยัดริุยางคศิลป์ มหาวทิยาลยั
มหดิล ได้เริม่ก่อตัง้โดยเป็นโครงการจดัตัง้ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ในก�ากับของ
มหาวทิยาลยัตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ วารสาร
เพลงดนตรเีริม่เป็นส่วนหนึง่ของวทิยาลัย
ดรุยิางคศลิป์ตัง้แต่วนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึง่เป็นวารสารทีจ่ดัท�าขึน้เพ่ือเป็น
ส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านดนตรีทุกสาขา โดยไม่จ�ากัดแค่
บทความทางวชิาการ แต่น�าเสนอเนือ้หา
ในทกุแง่มมุทีเ่กีย่วกบัดนตรใีนทุกรปูแบบ  
นบัว่าเป็นวารสารดนตรรีายเดอืนทีม่อีายุ
ในการด�าเนินงานนานที่สุดเล่มหน่ึงใน
ประเทศไทย นบัว่าเป็นวสิยัทัศน์อนัล�า้เลศิ
ของรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข 
ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพราะ
การจะท�าให้ดนตรีที่มีคุณภาพได้รับการ
เผยแพร่ให้ผู้คนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็น
วงกว้าง ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อที่มีคุณภาพ ซึ่งวารสารเพลงดนตรีได้

ท�าหน้าท่ีเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพอย่างมาก
แก่ผู้คนในแวดวงดนตรี รวมไปถึงผู้ที่รัก
งานศลิปะทางด้านดนตรอีกีด้วย การทีจ่ะ
รกัษาคณุภาพของวารสารให้อยูใ่นคณุภาพ
ทีด่ตีลอดเวลา ต้องอาศยัเวลาและความ
เอาใจใส่อย่างมาก ถ้าไม่มใีจรกัและความ
ตั้งใจดีที่จะท�าอย่างจริงจัง ก็ไม่สามารถ
จะเสยีสละเวลาในการท�าเรือ่งดงักล่าวได้
เป็นระยะเวลานานเช่นน้ี น่ีนับว่าเป็นการ
พิสจูน์ความตัง้ใจจริงของรองศาสตราจารย์ 
ดร.สุกรี เจริญสุข ที่จะสร้างประโยชน์ให้
แก่สังคมดนตรีในประเทศไทย และสร้าง
เครอืข่ายท่ีกว้างขวางให้แก่ผูค้นในวงการ
ดนตรีอีกด้วย 

เนือ่งจากวถิกีารด�ารงชวิีตของคนใน
ยคุปัจจบุนั การพกพาหนงัสอืไปอ่านตาม
ที่ต่างๆ เป็นไปได้ยากล�าบาก เนื่องจาก
ชวีติท่ีรบีเร่งและต้องพกพาอปุกรณ์หลาย
อย่าง รวมถึงการอ่านไม่ใช่วัฒนธรรมที่
แพร่หลายของประเทศไทย ท�าให้คนไทย
มคีวามสนใจในการอ่านหนังสือน้อยมาก 
วารสารเพลงดนตรกีต้็องมกีารปรบัตวัให้
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เหมาะกับการใช้ชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน ท�าให้วารสารเพลงดนตรี
ต้องปรับตัวเองไปสู่รูปแบบการเผยแพร่ 
แบบดิจิตัล ท�าเป็นหนังสืออ่านแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้ง่ายต่อ
การเข้าถงึและเป็นการเผยแพร่ทีก่ว้างขวาง 
ขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน วารสารเพลง
ดนตรีก็จะยังคงด�าเนินการพิมพ์วารสาร
ในแบบรปูเล่ม เพือ่ให้ผูอ่้านทีร่กัการสะสม
สามารถเป็นเจ้าของได้เช่นกัน 

การปรับตัวของวารสารเพลงดนตรี
ในคร้ังน้ี เป็นก้าวแรกของการปรบัตวัของ
วทิยาลัยดรุยิางคศิลป์สูยุ่คดจิติลัเตม็รปูแบบ 
ในทุกๆ เรื่องด้วยเช่นกัน ในขณะที่ทุก
มหาวิทยาลัยได้ประสบปัญหาในรูปแบบ
เดียวกัน คือ จ�านวนนักศึกษาลดลง 
เนื่องจากอัตราการเกิดในปัจจุบันลดลง 
วทิยาลยัได้หาทางออกในรปูแบบใหม่โดย
การท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ระดับนานาชาติหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะ
ประเทศทีก่�าลงัมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็

อย่างประเทศจีน จึงได้มีการเซ็นสัญญา
ความร่วมมือ One Belt, One Road เพือ่
เป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาความร่วมมอื
ในระดับประเทศ และเป็นการสร้างฐาน
ในการสร้างความมั่นคงทางการศึกษาให้
ประเทศอย่างย่ังยืนด้วยเช่นกัน เพราะ
ทุกๆ ปีจะมีนักเรียนที่ประเทศจีนอย่าง
น้อย ๓๐,๐๐๐ คนจบการศึกษาและอยาก
เรยีนดนตรเีป็นวิชาเอก แต่มหาวทิยาลัยใน
ประเทศจนีสามารถรองรบันกัเรยีนเหล่านัน้ 
เข้าศึกษาต่อปีละไม่เกนิ ๔,๐๐๐ คน ท�าให้
ในประเทศจีนมีจ�านวนนกัเรยีนทีไ่ม่สามารถ
เข้าเรยีนได้เป็นจ�านวนมาก การสร้างความ
ร่วมมอืน้ีจะเริม่ต้นจากการเรยีนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ (Online Classes) 
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูลการเรียน
การศึกษาได้แม้กระท่ังอยู่ในประเทศจีน 
และสามารถเป็นการเพิม่จ�านวนนกัเรยีน
ที่สนใจจะเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยได้มาก
ขึ้น เนื่องจากนักเรียนจะได้ทดลองเรียน
กับครูผู้สอนจากวิทยาลัยโดยตรงผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ท�าให้ความแตกต่าง
ระหว่างระยะทางไม่เป็นอปุสรรคอกีต่อไป 

การเปล่ียนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องใช้
เวลาเป็นแกนน�า การเปล่ียนแปลงทีด่มีกัจะ
เกดิข้ึนในเวลาท่ีเหมาะสมเสมอ การปรบั
เปลีย่นการรบันกัศกึษาจนีให้เข้ามาศกึษา
ในวทิยาลยั เป็นเรือ่งทีก่�าลงัจะเกิดขึน้ใน
เวลาอันสัน้ ทางวทิยาลยัเองต้องค�านึงถงึ
ผลลพัธ์ของการเพิม่จ�านวนนกัศกึษาต่างชาติ 
ด้วยเช่นกัน เพราะต้องมีการรองรับที่
เหมาะสมจึงจะท�าให้การด�าเนินการเป็น
ไปได้อย่างราบรื่น แน่นอนว่าการเริ่มต้น
เรือ่งใหม่ๆ มกัจะต้องมอีปุสรรคเข้ามาให้
แก้ไข แต่การแก้ไขปัญหาและอปุสรรคเป็น
เร่ืองท่ีจะสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
และมสีถานภาพทีม่ัน่คงอย่างยัง่ยนื ด้วย
ทศันคตทิีว่่า ปัญหามไีว้ให้แก้ ไม่ได้มไีว้ให้
หน ีจะท�าให้ปัญหาทัง้หลายหมดไปในทีสุ่ด 
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เรื่อง:
ธนพล เศตะพราหมณ์ (Thanapol Setabrahmana)
หัวหน้าสาขาวิชาการควบคุมวงดนตรี 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กอ่นอืน่กต้็องขอแสดงความ
ยนิดีกบัคอนเสิรต์เม่ือคนืดว้ย
ครบั การแสดงยอดเยีย่มมาก 
ผูช้มชอบมาก รู้สึกอยา่งไรบา้ง

ขอบคุณครับ ในการแสดงทุกคร้ัง 
ผมพยายามหาวธีิการปรบัปรงุบางสิง่บาง
อย่างในการอ�านวยเพลงของตวัเองเสมอ 
ส�าหรบัวงนีก้เ็ล่นได้ดีมาก มาแสดงทีไ่ทย
ครัง้นีเ้ป็นการเริม่ต้นทวัร์ทีด่ ีเป็นรอบแรก
ของสิบรอบ สนุกมากทีเดียว

ขยายความหน่อยครับ ที่พูด
ถึงเรื่องการหาทางปรับปรุง
การอ�านวยเพลงของตัวเอง 
เชน่ หลงัจากเมื่อคนื มอีะไร

ใช่ครบั แล้วก็ปรกึษากับทางวงด้วย 
ผมว่าเป็นรายการเพลงทีเ่หมาะกบัตวัเอง 
แล้วโดยส่วนตัวก็ชอบด้วย

มีแนวคิดหรือปรัชญาเบื้อง
หลังการจัดรายการแสดง
อย่างไรบ้าง

อย่างคืนแรก Rapsodie espagnole 
กบั Pictures เวอร์ชัน่ของราเวล ก็เหมอืน
เป็นการจดักรอบให้กับรายการ มีสสีนัตาม
สไตล์ของราเวล ออกฝรัง่เศสหน่อยๆ ส่วน
เบโธเฟนคอนแชร์โตนัน้อยูไ่ด้ด้วยตวัของ
มันเอง คืนที่สอง งานของลิสต์ ดโวชาค  
และชอสตาโกวชินัน้ รวมๆ กนัแล้วท�าให้
รายการแสดงค่อนไปทางมีความยุโรป 

ที่คุณคิดอยากจะปรับบ้าง
ไม่ใช่เรือ่งของ gesture (ท่าทางการ

อ�านวยเพลง) แต่เป็นเรือ่งของคอนเซป็ต์
เกีย่วกบัเพลงมากกว่า ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบ 
แต่คิดว่ามีการตีความแบบอื่นๆ ที่อยาก
ลองดู อาจจะมีอะไรดีกว่าเดิม อย่างใน 
Pictures ผมกค็ดิว่าตอนช่วงเชือ่มเซก็ชัน่ 
ของเพลงในหลายๆ ที่ มีอะไรที่ผมอยาก
ลองเปลี่ยนการเล่นดู... ผมว่ามันเป็น 
กระบวนการท�างานของคอนดกัเตอร์และ
นกัดนตรีอยูแ่ล้วทีอ่ยากลองวิธีหรือหนทาง
อะไรที่ท�าให้งานมันดีขึ้น

รายการแสดงเพลงท้ังสอง
คนืนี ้จดัรายการเองใชห่รือไม่

สนทนากับ Gianandrea Noseda 
วาทยกรของ LSO



07

ตะวนัออก เรามงีานของดโวชาคในยุคหลงั
กลบัมาจากอเมรกิาแล้ว The Noon-Day 
Witch นีเ่ป็นหนึง่ในโทนโพเอ็มทีเ่ขาเขยีน
ในช่วงเวลานัน้ งานมขีนาดสัน้และบรรยาย
เรื่องเล่าที่น่าสนใจ ส่วนชอสตาโกวิชนั้น
เขยีนซมิโฟนช้ิีนนีห้ลงัจากทีส่ตาลนิเสยีชวิีต 
ก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองงานเขียนขึ้นในช่วง
เปล่ียน chapter ของชวีติของผูป้ระพันธ์ 
ส่วนงานของลิสต์นั้นก็เหมาะกับรายการ 
เพราะลิสต์เป็นนักประพันธ์โทนโพเอ็ม 
มือฉมังคนหนึง่ งานของเขามกัให้กลิน่อาย 
ท�านองนี ้เช่นนัน้พอรวมๆ กันแล้ว ก็เลย
ท�าให้รายการลงตัว

รูสึ้กอยา่งไรบา้งกบัการแสดง
ในหอแสดงนี้

งดงามมาก เป็นหอที่ “live” มาก 
“bright” มาก แล้วพอมคีนดมูานัง่ เสยีง
กด็ขีึน้ยิง่กว่าตอนซ้อมอกี ซึง่เป็นสญัญาณ
ของการเป็นหอแสดงดนตรทีีด่นีะ เพราะ
มนัถกูออกแบบมาไม่ได้แต่ส�าหรบันกัดนตรี 
แต่ว่าส�าหรบัคนดดู้วย ถอืว่าหอนีป้ระสบ
ความส�าเร็จในเชิงอะคูสติก

ต้องปรับตัวอย่างไรบ้างกับ
หอแสดง

ผมดึงกลุ่มเสียงต�่าออกมามากขึ้น 
เพื่อให้ออกมาบาลานซ์ในหอที่ “bright” 
ส่วนเครือ่งสายนัน้กต้็องหาโฟกสัของเสยีง
แทนท่ีจะเน้นให้เล่นแบบเค้นเสยีง ส่วนบราส 
และเพอร์คสัชัน่กใ็ห้เล่นสบายๆ หน่อย แต่
รวมๆ แล้วกห็าจุดบาลานซ์ได้ไม่ยาก เรา
เล่นรายการเดยีวกนันีท้ี ่Barbican เราก็
เล่นต่างออกไป ไม่ได้ต่างในเชิงดนตรีนะ 
แต่วิธีเล่นต่าง เพราะเราอยู่ในพื้นที่และ
อะคูสติกที่แตกต่างกัน

LSO มีตารางซอ้มเปน็อยา่งไร
ส�าหรับทัวร์ครั้งน้ี ใช้การซ้อม ๕ 

ครั้ง ครั้งละ ๓ ชั่วโมง (ถ้าคิดเวลาพัก
ด้วย ก็เหลือราวๆ ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที) 
แต่ LSO เป็นวงที่ไวมาก อ่านภาษากาย
ของคอนดักเตอร์ได้เรว็ คณุอยากได้อะไร
ก็พูดไม่ต้องเยอะ สื่อสารด้วยท่าทางเอา 

เราซ้อมกนัทีล่อนดอนสปัดาห์ทีแ่ล้ว 
รายการของวนันี ้(คืนท่ีสอง) เราซ้อมกนั
ทีน่ีอ่กี ๓ ชัว่โมงก่อนแสดง เพราะรายการ
นี้ไม่เคยแสดงมาก่อน แต่อย่างของคืนที่
แล้ว เรา soundcheck กนัไม่นาน เพราะ
เพลงเคยแสดงที่ลอนดอนมาแล้ว

ก่อนจะแสดงซ้อมกันนาน
ขนาดนี้ เวลาซ้อมต้องเล่น
เต็มแรงเลยหรือไม่

พวกเขาเล่นเต็มแรงตลอดเวลาอยู่
แล้ว (หัวเราะ) ต่อให้บอกให้เล่นผ่อนๆ 
หน่อยก็ได้ พวกเขาก็จะผ่อนสกัสามนาที
แรกเท่านั้นแหละ

ท�างานกบัเยฟีม บรอนฟ์แมน 
รู้สึกอย่างไรบ้าง

เป็นความฝันเลยทเีดยีวทีไ่ด้ท�างาน
กับศิลปินระดับนี้ เขาจัดเป็นระดับ top 
five ของโลกกว่็าได้ เป็นเกยีรตอิย่างมาก 

เวลาเขาเล่นก็คือเป็นการส่ือสาร
ระหว่างกนั เขา “give and tale” ตลอด ไม่
ได้เป็นการสือ่สารทางเดยีว ไม่ใช่แค่ระหว่าง
เขากับผมนะ แต่ยังมีผมกับออร์เคสตร้า  
เยฟีมกบัออร์เคสตร้า เป็นเหมือนวงกลม
ของการสนทนาแลกเปลี่ยน 

ส�าหรับคอนแชร์โตที่ต้องมี
ศิลปนิเดีย่วนี ้จดัการกบัการ
ตีความเพลงอย่างไร

โดยปรกติแล้ว โซโลอิสต์จะใช้เวลา
อยู่กบัเพลงมานานกับคอนดกัเตอร์ เพราะ
พวกเขาต้องหัดเล่น แนวคิดของผมก็คือ 
เราจะต้องท�าให้พวกเขาเล่นได้ง่ายที่สุด 
สร้างสภาพแวดล้อมให้เขาส่องประกาย
ได้มากที่สุด บางทีผมก็เสนอไอเดียบ้าง 
ก่อนซ้อมกับวงเรามักจะนัดเจอกันก่อน
เพื่อพูดคุย ดังนั้น พอมาเจอวง เราก็พอ
จะมีภาพแล้วว่ามันจะไปในทิศทางไหน 
ประโยคเพลงแบบไหน ฯลฯ

พูดถึงเทคนิคการอ�านวย
เพลงบ้าง จากที่สังเกตเมื่อ
คืนและวันนี้ มีบางครั้งที่มือ

คณุแกวง่น�าจงัหวะวง มบีาง
คร้ังทีมื่อพอดกัีบวง อนันัน้มี
ปรชัญาหรอืแนวคดิอะไรอยู่
เบื้องหลัง

เวลาคอนดักต์ วงจะคาดหวังอะไร
บางอย่างจากคอนดักเตอร์เสมอ ดังนั้น 
คุณจึงต้องให้ข้อมูลก่อนที่วงจะเล่น ถ้า
คุณตามหลังวง แสดงว่านั่นวงคอนดักต ์
คุณแล้ว คุณต้องให้ข้อมูลมาล่วงหน้านิด
หน่ึงเพ่ือให้วงได้อ่านก่อน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเวลาเปลี่ยนเทมโปหรือประโยคเพลง
แบบพิเศษที่คุณอยากสร้าง คุณน�าแล้ว
วงจะตามเอง ส�าหรับบางทีที่ไม่ต้องน�า
น้ัน ก็เพราะคุณต้ังเทมโปแล้ว ตอนนั้น
คุณก็ปั้นประโยคเพลงไป ประคองเพลง
ไป คุณต้องรู้ว่าตอนไหนต้องน�า 

ออร์เคสตร้าในประเทศต่างๆ ก็
ตอบสนองคอนดักเตอร์ต่างกันไป อย่าง
ในเยอรมนีกับออสเตรียนั้นตอบสนอง
ช้ามาก (หมายถึง เล่นหลัง beat ของ
คอนดักเตอร์) ในอเมริกากับอังกฤษนั้น
ไม่มากเท่าไหร่ ส่วนอย่างรัสเซียนั้นช้า
มาก คุณต้องปรับเทคนิคของคุณไปตาม
พฤติกรรมการตอบสนองของวง

ถ้าพูดโดยสรุปคร่าวๆ 
คอนดักเตอร์คืออะไร

คือนักดนตรีในหมู่นักดนตรี อย่า
ลืมว่าถ้าไม่มีนักดนตรี คอนดักเตอร์ก็
ไม่มีความหมายใดๆ เราสร้างเสียงด้วย
มือเปล่าไม่ได้ เราสร้างเสียง “ผ่าน” นัก
ดนตรี สื่อสารไอเดียต่างๆ ให้นักดนตรี
ด้วยท่าทางต่างๆ 

สิง่ท่ีผมคาดหวงัอยากจะท�าให้ได้ใน
อนาคตคือ การท�าให้ดนตรีออร์เคสตร้า 
เป็นเหมือนดนตรีเชมเบอร์ขนาดใหญ่ ทกุ
ฝ่ายส่ือสารกนั ตอบสนองกนั สนทนากนั 
แชร์ไอเดียให้กันและกัน เป็นส่วนหนึ่ง
ของกันและกัน และนั่นแหละคือการเล่น
ดนตรีที่แท้จริง
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Story: 
Sornsuang Tangsinmonkong (ศรสรวง ตั้งสินมั่นคง)
Piano Department
College of Music, Mahidol University 

“Preparation is just to keep in top 
form in mentally and physically. 

You have to practice and go through 
music. That’s all you can do.”

Yefim Bronfman

Yefim Bronfman, a Russian-born 
Israeli-American pianist, who has 

received a Grammy award in 1997 from 
his recording of Bartok’s three piano 
concertos, gave two concerts with London 
Symphony Orchestra for the first time 
in Bangkok at Prince Mahidol Hall on 
June 6 and 7, 2018. On the first day, he 
played Beethoven’s Piano Concerto No. 
3 in C minor, Op. 37 and followed by the 
encore Clair de Lune by Claude Debussy. 
On the second day, he played Liszt’s 
Piano Concerto No. 3 in A major, S. 125 
and followed by the third movement of 
Prokofiev’s Sonata No. 3 in B flat major, 
Op. 83. His expressive, powerful and 

Of course, we prefer you come again.
Thank you.

Let’s move on to the questions with 
regard to your experience in your 
education and your performance. I 
read from your biography that your 
first teacher was your mother and 
your family members are musicians. 
I would like to know, have you ever 
played other instruments? 

No. I play only piano. I never play 
other instruments.

Have you ever think you want to play 
other instruments?

No. Not… Actually, I like the 
repertoire of the violin.  My father is a 
violinist and my sister is a violinist so I 
know the repertoire quite well. I have also 
played with a lot of violinists in my life 
which were some great violinists. I love 

virtuosic performance attracted and brought 
out ultimate moments to the audiences.

After a big round of applause from 
the audiences at Prince Mahidol Concert 
Hall on the second day of LSO concert, the 
Music Journal had a great opportunity to 
interview with the world’s finest pianist, 
Mr. Bronfman at his green room.

Is this your first time you have performed 
in Thailand?

This is the second time. Last night 
was the first time! (laugh) This is my 
first time visiting Bangkok.

After your performance here, how do 
you like Prince Mahidol Concert hall?

It is a wonderful concert hall. The 
public was wonderful, very enthusiastic, 
warm and wonderful people who work 
here. I had a great time. I hope it is not 
the last time.

Exclusive Interview with Yefim Bronfman, 
the Great Classical Pianist
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the repertoire. I admire violin and cello 
and of course all these instruments but 
violin is particularly close to me because 
of my family connection.

Who is the most influential person/
teacher for you? Why?

You know, I had wonderful teachers 
from Israel and my mother. My father was 
a great influence on me as a musician. 
And not only pianists, some violinists 
like Isaac Stern were a great influence. 
Daniel Barenboim, Leon Fleisher, Rudolf 
Firkušný and Arie Vardi, there are some 
great teachers that I’ve had the fortune 
to work with.

Which inspiration or influence did 
you get from them?

Everybody gave me something 
different and I think that you take it 
and you have to absorb it and translate 
it into your own language. You cannot 
really teach someone to be an artist. 
Becoming an artist comes from your 
own transformation of the thing and 
also translation of the thing to your own 
language. One thing - you have very 
good teachers. Another thing is for you 
as a person to be able to go the next step. 
They cannot help you. They can open 
only the door for you but you have to 
go through the door yourself.

When and why do you decide to be a 
concert pianist? What is the inspiration?

I think that I love performing. I do it 
for many years and I love the repertoire.  
The music is very fantastic for piano. 
I love to play with people. I love to 
work with conductors and orchestras 
and chamber music and I love playing 
recitals. I love to work with singers and 
I love new music. If l like it, I might as 
well perform it. 

Because you love it?
It is a natural transition. Yes, 

because I love it.

What was the biggest changing point 
of your career as a concert pianist?

You know, to have a tour like this, 
with a great orchestra, play with some 
great orchestras of the world, and to be 
invited to play in the biggest centers of 
Europe, America and Asia like this. I 
got it, very fortunate.

After you knew that you will perform 
in Thailand, did you have any special 
preparation for yourself for the concert 
tour with the LSO?

We performed in London on Sunday 
(June 3), we played Beethoven’s concerto 
at Barbican Hall and rehearsed Liszt’s 
concerto. Preparation is just to keep in 
top form in mentally and physically. You 
have to practice and go through music. 
That’s all you can do.

How do you find inspiration and special 
moments from music that you perform 
many times?

Well, that is the secret of great 
music. I think every time you perform 
you discover new things; new emotions, 
new way of expressing. The pieces (Liszt 
and Beethoven) are such great music 
and very different, of course. I think 
it is always very exciting to be in it. 
It’s like you never get tired of a Greek 
place, for example, or a great opera; it 
is the same thing. You can do it again 
and again and get yourself very much 
into it. That’s what I feel.

Have you ever faced performance 
anxiety?

Yes, of course. I have anxiety as it 
is normal. But you know, I just have to 
do what you have to do, what you train 
to do like sportsmen, like doctors. Just 
bow and do it.

How do you manage your time for 
practicing, concert tours and other 
things?

I organize in advance. I plan it. A 
lot of things, they have to be scheduled 
before you start the tour, so you have your 
schedule of concerts and rehearsals and 
you try and you travel and then you try to 
schedule your practice in between, and 
that’s in plan, always ahead of the tour.

What time do you usually practice?
Every day is different.  Everything 

is on schedule so today I came to the 
hall at 3 o’clock, and I practiced, had a 
rehearsal and played a concert.

Would you like to say anything to your 
fans in Thailand?

I love being here. It is a wonderful 
public. It is nice to see many pianists 
and audiences. Wonderful music here 
is alive and doing so well. I am very 
happy about you.

Special Thanks:
Dr. Daren Robbins
Dr. Duangruthai Pokaratsiri
Dr. Ni-on Tayrattanachai
Dr. Thanapol Setabrahmana
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คุยกับแม่พลอย 
ส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคัล

Alumni News 
and Notes

เรื่อง:
นิธิมา ชัยชิต (Nitima Chaichit)

ภาพ:
อมรภัทร เสริมทรัพย์ (Amornphat Sermsap)

ห ากกล่าวถงึละครเวท ีในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จัก  
ส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคัล เป็นแน่ โดย
เฉพาะบทบาทของแม่พลอย ตัวละคร
เอกในการแสดง ที่รับบทโดย คุณออย 
นางสาวอมรภัทร เสริมทรัพย์ หนึ่งใน
ศิษย์เก่า สาวสวย เสียงดี จากวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา 
Voice Performance (ปฏบิตัดินตรีคลาสสกิ)  
นอกเหนือจากน้ี คุณออยยังเคยร่วมแสดง

ภาพยนตร์ในบทฝัน จากเรื่องสิ่งเล็กๆ ที่
เรียกว่ารัก อีกทั้งการแสดงโอเปร่าของ
วิทยาลัยหลายเร่ืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็น 
Le Nozze Di Figaro, Peter Pan, Land 
of Smile, Der Schauspieldirektor และ
อื่นๆ อีกมากมาย แต่การจะมาเป็นนัก
แสดงหน้าใหม่และกว่าจะผ่านการออดิชัน 
จนได้รับบทแม่พลอย (วัยสาว) นั้น ไม่ใช่
เรื่องง่ายเลย ส�าหรับนักศึกษาที่เพิ่งจบ
ใหม่ในขณะนั้น และยังต้องผ่านด่านหิน

เพื่อที่จะร่วมงานกับ คุณบอย ถกลเกียรต ิ
ผู้ก�ากับชื่อดังแถวหน้าของประเทศไทย 
แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความสามารถ
ล้วนๆ วันน้ีคุณออยได้ให้เกียรติวารสาร
เพลงดนตรีสัมภาษณ์ในคอลัมน์ Alumni 
News and Notes เพื่อเป็นก�าลังใจให้แก่
เพ่ือนๆ น้องๆ ผู้ที่มีความฝันในเส้นทาง 
การแสดงแบบเธอค่ะ
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เริ่มต้นอย่างไรคะ ส�าหรับ
การมารับบทบาทแม่พลอย 
(วัยสาว) ในส่ีแผน่ดนิ เดอะ
มิวสิคัล

เริ่มต้นจากการเดินเข้ามาสมัครที่
รัชดาลัยเลยค่ะ น่ังรถไปคนเดียว เดิน
เข้าไปคนเดียว ท�าทุกอย่างเองคนเดียว
เลยค่ะ เรียกว่าตอนตัดสินใจมา ก็วัดใจ
ตัวเองนานเลยทีเดียว

ท�าไมจึงสนใจเข้าไปออดิชัน
บทนี้คะ

จริงๆ แล้ว โดยส่วนตัว ออยเป็น
คนท่ีไม่กล้าออดิชันอะไรเลยค่ะ เป็นคน
ไม่ชอบการแข่งขนั แล้วกก็ลวัทีจ่ะผดิหวงั 
แต่เพราะว่าเป็นบทนีค่้ะเลยตดัสนิใจทีจ่ะ
มาออดิชัน ทั้งๆ ท่ีไม่เคยเล่นหรือเรียน
การแสดงละครเวทีแบบจริงจังมาก่อน 
ถอืว่าเป็นการปลดล็อกครัง้ใหญ่ของออย
เลยก็ว่าได้ ทีก่ล้าออกจากความกลัวของ
ตัวเองมาได้ แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่ทาง
รัชดาลัยเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้ามา
ออดิชันบทหลักแบบนี้ ไม่ได้มีกันง่ายๆ 
ซึง่ถอืเป็นโอกาสทีด่มีากๆ ทีเ่ราจะได้ลอง
พิสูจน์ตัวเองในด้านนี้ดูบ้าง เราเองก็เคย
อยากดูเรื่องนี้ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกที่มีน้อง
พินต้าและพี่มัดหมี่แสดง ตอนนั้นเรายัง
เป็นเด็กต่างจังหวัด ได้แต่ดูตามรายการ
โชว์ในทีวี ไม่ได้มีโอกาสมาดูจริงๆ ก็เลย
คิดว่าโอกาสมาถึงแล้ว ถ้าไม่คว้าไว้ก็คง
เสียดายไปอีกนานเลย

อะไรและใครคอืแรงบนัดาลใจ 
ในการท�างานคะ

ตวัเองและครอบครวัค่ะ แน่นอนว่า
ส่ิงท่ีเราท�านี ้ได้ท�าให้ครอบครวัภมูใิจในตวั
เรา วนัแสดงรอบกาล่า เราเองมองลงไป
เหน็พ่อกับแม่นัง่ยิม้มองเราขึน้มาตอนจบ 
มนัท�าให้เรามคีวามสขุจนน�า้ตาไหลเลยค่ะ 
รู้สึกว่าท่ีเหน่ือยมาทั้งหมดมันหายเป็น
ปลดิทิง้เลย ถงึจะมกีารกดดนัตัวเองบ้าง
เพราะกลัวท�าได้ไม่ดี แต่พอนึกถึงภาพนี้
ทุกครั้ง ก็จะมีแรงฮึดตลอด และไม่ใช่แค่

ครอบครวัทีอ่ยากเหน็ความส�าเรจ็ของเรา 
เราเองกอ็ยากจะเหน็ความส�าเรจ็ของตวั
เองด้วยเช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้น ตัวออย
เองกเ็ป็นแรงบนัดาลใจให้ตัวเองเหมอืนกนั

ทางครอบครัวมีส่วนในการ
สนับสนุนด้วยไหมคะ 

ออยมข้ีอเสยีอย่างหน่ึงคอื การชอบ
กดดันตัวเอง และกลัวความผิดหวัง ที่
ส�าคัญเลยก็กลัวครอบครัวจะผิดหวังไป
ด้วยกบัเรา เราเลยไม่ได้บอกครอบครวัไป
ต้ังแต่แรกค่ะว่าจะมกีารไปสมคัร เรยีกว่า
แทบจะไม่ได้บอกใครเลย มาบอกเอาตอน
ทีรู่ว่้าได้บทนีแ้ล้ว ตอนนัน้ตืน่เต้นจนบอก
ไม่ถูกเลยค่ะ พอครอบครัวรู้แล้วก็ดีใจ 
มากๆ แล้วก็คอยเป็นก�าลังใจ เข้าใจเรา
ในทกุเรือ่ง เพราะตอนนัน้เรากแ็ทบจะไม่
ได้กลับไปหาทีบ้่านเลยค่ะ เป็นทางนัน้มา
หาแทน เพราะเข้าใจว่าเราไม่มีเวลา แต่
ก็อยากมาหา มาให้ก�าลังใจ น่ารักสุดๆ

กลา่วถึงมมุมองของครอบครวั
ตอ่การศึกษาทางดา้นดนตรี
นิดนะคะ (เพราะอาจจะมี 
ผู้ปกครองบางท่านที่ยังไม่
ค�านึงถึง หรือสนับสนุนการ
ศึกษาด้านดนตรีสักเท่าไหร่
ค่ะ)

อาจเป็นเพราะเมือ่ก่อนน้ัน หลายๆ 
คนคิดว่าเรียนดนตรีจบมาแล้วท�าอะไร 
เต้นกินร�ากินแล้วชีวิตจะก้าวหน้าหรือ 
ออยรูส้กึเข้าใจเป็นอย่างดนีะคะ เพราะว่า
หน้าทีก่ารงานและเงนิก็เป็นปัจจัยทีส่�าคญั
ในการใช้ชีวิต แต่ส�าหรับออย ออยคิดว่า 
ความสุขคอืท่ีสดุของชวิีตค่ะ ความสุขของ
แต่ละคนคงจะไม่เหมอืนกนั อย่างออยกม็ี
ความสขุกบัดนตร ีหรอือย่างเช่นพีส่าวของ 
ออยเองก็มีความสุขกับศิลปะ และสิ่งที่
ส�าคัญท่ีสดุท่ีออยตระหนักได้คือ ความสขุ
ของพ่อแม่ก็คอืลกูค่ะ ออยรู้สกึโชคดมีาก
ทีม่พ่ีอกบัแม่ทีเ่ข้าใจและสนบัสนนุลูกไปใน
ทางท่ีลูกๆ รกั ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหน พ่อ
กบัแม่กไ็ม่ได้ห้ามหรอืบงัคบัความเป็นตวั

ตนของลกูๆ มนัเลยท�าให้ออยรู้สกึมีความ
สุขกบัการใช้ชีวติ สร้างสรรค์ผลงาน และ
พฒันาตวัเองต่อไปเรือ่ยๆ ดนตรเีป็นวชิา
ของนักปราชญ์ จริงๆ แล้ว เรียนดนตรี
ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยนะคะ ทกุอย่างมีทีม่าท่ี
ไป มีทฤษฎี มีการพัฒนา และปัจจุบันนี้
เราเองก็ได้ยินเสยีงดนตรีจากทกุทีท่กุหน
แห่ง เวลาท�างานเครยีดๆ มา กเ็ป็นเสยีง
ดนตรมิีใช่หรอื ทีท่�าให้เราผ่อนคลาย โลก
และเทคโนโลยีเปลีย่นไป ดนตรกีไ็ม่ใช่เรือ่ง
ที่ไร้สาระอีกต่อไปเช่นกันค่ะ 

พูดถึงประสบการณ์ ย้อน
วัยเม่ือครั้งยังอยู่ในรั้ว
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สักนิดนะคะ 

นกึแล้วกใ็จหายค่ะ ยงัไม่ทันไรกเ็รยีน
จบเสยีแล้ว สีปี่เป็นอะไรทีเ่รว็มากๆ เลยค่ะ 
เหมอืนเพิง่สอบเข้ามาใหม่ๆ นีเ่อง เผลอ
นิดเดียวก็ใส่ชุดรับปริญญาผ่านมาหน่ึง
ปีแล้ว ที่วิทยาลัยให้อะไรกับออยหลาย
อย่างมากค่ะ ทั้งประสบการณ์ ความรู้ 
วิชา อาจารย์ และเพื่อนๆ เรียกได้ว่าถ้า
ออยไม่ได้มาเรยีนท่ีน่ี ตอนนีก้ค็งไม่รูว่้าจะ
เป็นออยในลักษณะแบบไหน เรียนอะไร 
แล้วจะมีความสุขอย่างตอนนี้หรือเปล่า 
อาจจะไม่ได้เป็นแม่พลอยอย่างนีก็้ได้ ทีน่ี่ 
เปน็ทีท่ี่ออยคดิวา่ตอ่ให้ย้อนเวลากลบัไป
ได้กี่ครั้ง ออยก็จะเลือกเรียนที่นี่อยู่ดีค่ะ

ความประทับใจท่ีมตีอ่อาจารย์
และเพ่ือนๆ ทีว่ทิยาลยัละ่คะ

ทกุคนทีน่ีใ่ห้ทัง้ความรู ้ประสบการณ์ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ท�าให้เราได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งเพื่อนๆ 
และอาจารย์ทกุคนคอยช่วยเหลอืเกือ้กูล
กนัเป็นอย่างด ีอยากจะขอบคณุทกุๆ คน
เช่นกนัทีเ่ป็นแรงผลกัดนัให้ออยได้ท�าอะไร
หลายๆ อย่างจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
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อุปสรรค ความยากง่ายกว่า
จะผ่านออดิชัน จนได้มา
รับบทแม่พลอยวัยสาวเป็น
อย่างไรคะ

ก็ถือเป็นเร่ืองทีย่ากมากนะคะ กว่า
จะผ่านมาได้ ผ่านการคดัเลอืกมาสามรอบ 
คนสมคัรหลายร้อยคน ความกดดนัจากสิง่
รอบข้างมีมากค่ะ วันที่เราไปออดิชันเอง
ก็กดดันมาก เพราะทุกคนตั้งใจและเก่ง 
มากๆ แต่เราก็คิดว่าท�าให้เตม็ทีข่องเราก็
พอ ความยากของการออดชัินส�าหรับออย 
ก็คือชนะใจตัวเองนี่แหละค่ะ

ผลตอบรบัจากการแสดงใน
ส่ีแผน่ดนิ เดอะมวิสิคลั เปน็
อย่างไรบ้างคะ

ดีเลยค่ะ เนื่องจากการแสดงครั้งนี้
เป็นการน�ากลับมาแสดงครั้งที่สามของ
ส่ีแผ่นดิน คนก็ให้ความสนใจเป็นอย่าง
มากค่ะ ดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ มีคนอยากรู้จักและ
ติดตามผลงานเรามากขึ้น และก็ชื่นชอบ

ในผลงานของเรา การท�าให้คนมีความ
สุขไปกบัเสยีงเพลงและการแสดงทีเ่ราน�า
เสนอ ออยถือว่าออยประสบความส�าเรจ็
มากๆ เลยค่ะ

วางแผนขัน้ตอ่ไปในการด�าเนนิ
ชีวิตอย่างไรคะ

อยากหาประสบการณ์ในอกีหลายๆ 
ด้านค่ะ ลองท�าอะไรใหม่ๆ เรียนรู้อะไรใหม่ๆ 
ค่ะ ก�าลังมีแผนศึกษาต่อด้วย แต่ก็ยังคง
ท�าผลงานเพลงออกมาควบคู่ไปด้วยค่ะ

มีอะไรอยากจะเพ่ิมเติมอีก
ไหมคะ

การที่ออยได้รับบทแม่พลอยคร้ังน้ี 
ท�าให้ออยได้เรยีนรูอ้ะไรมากมาย ได้ท�างาน
กับมืออาชีพ ได้เจอกับสิ่งที่ท�าให้เราต้อง
มีความรับผิดชอบสูง โตเป็นผู้ใหญ่ และ
จัดการทุกอย่างอย่างมีระบบ ออยอยาก
จะขอบคุณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่มอบ
ประสบการณ์เหล่านีไ้ว้ตัง้แต่ตอนเรยีนอยู่
มหาวิทยาลัย ขอบคุณอาจารย์ เพื่อนๆ 

และโอกาสดีๆ  ทีเ่ข้ามาตลอดเวลาสีปี่ ท�า
ให้ออยรู้สึกได้ว่าเราสามารถก้าวออกมา
สู่โลกภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่าง
มัน่ใจ และเป็นคนทีมี่คณุภาพต่อสงัคมค่ะ

วารสารเพลงดนตรี และวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเป็น
หนึง่ในก�าลงัใจส�าคญัเพ่ือสนบัสนนุในทกุๆ 
ก้าวของคุณออย อมรภัทร เสริมทรัพย์  
ต่อไปค่ะ
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